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มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ 
วันศุกร์ที่  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๓    เวลา ๑๐.๓๐  น.   

ณ ห้องประชุมช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
๑. รศ.สมชัย  โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๓. รศ.วิไลลักษณ์  พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๔. ผศ.สมศักดิ์  ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๕. อ.ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๖. ผศ.ดร.นันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
๗. น.ส.กฤติมา  สมุทรจักร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ผู้ช่วยเลขานุการ
๘. น.ส.ศิริพร  ควรคิด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือกิจจําเป็น) 
๑. ผศ.จักรกฤษณ์  ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๒. น.ส.ต้องตา จรูญศรีวัฒนา   ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. น.ส.บงกช  สมรอบรู้ นักวิชาการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๐  น. 
 
วาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑ เกณฑ์ความสามารถภาษาอังกฤษของผู้ เข้ าศึกษาในระดับปริญญาเอก                 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ประธาน นําเสนอว่า เ พ่ือให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีกําหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ท่ีต้องผ่านการ
ประเมินความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจึงได้ออกประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง เกณฑ์ความสามารถภาษาอังกฤษของผู้เข้าศึกษาในระดับ           
ปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบ ร่วมกัน  
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ๑.๒  การขอพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา 
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
  ประธาน นําเสนอว่า จากท่ีได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับท่ีประชุมคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และมีข้อสังเกตจากท่ีประชุมว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางดําเนินการไม่ถูกต้องในการ
อนุมัติการสําเร็จการศึกษาให้นักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ      
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึงอยู่ระหว่างดําเนินการขอพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญา            
ในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ดังนั้น หากหลักสูตรใดท่ีต้องการพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาใหม่จะต้องมี
ประกาศพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ   
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางของสาขาวิชานั้นๆ                      
ก่อนเปิดการเรียนการสอนได้  ส่วนหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ      
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีได้อนุมัติการสําเร็จการศึกษาไป ๓ คน มหาวิทยาลัยจะสามารถ
ออกได้ เ พียงใบรับรองการเ รียนครบหลักสูตรเท่านั้น  และต่อไปนี้หากสาขาวิชาใดไม่ มี                    
พระราชกฤษฎีกา มหาวิทยาลัยจะไม่สามารถอนุมัติการสําเร็จการศึกษาให้ได้ จึงเสนอให้ท่ีประชุม
รับทราบ ร่วมกัน  
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๓ 
 ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม
โอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม จํานวน ๕ หน้า จึงนําเสนอท่ี
ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๓ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีการแก้ไขวาระท่ี ๔.๑ ขอ
เปล่ียนแปลงวันท่ี ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เปล่ียนเป็น วันท่ี ๑๘-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  
 
วาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง  
 ๓.๑ ทบทวนจํานวนแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
  ประธานฯ นําเสนอว่า สืบเนื่องจากวาระท่ี ๕.๓ เม่ือการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๓ วันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ มติท่ีประชุมมอบหมายให้คณบดี         
ทุกคณะกลับไปพิจารณาทบทวนจํานวนแผนรับนักศึกษาและปรึกษาหารือกับสาขาวิชา แล้วนําข้อมูล
กลับมาเสนอ ให้ท่ีประชุมรับทราบอีกคร้ังหนึ่ง  เพ่ือจะเตรียมความพร้อมในการรับนักศึกษา              
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ต่อไป  ดังนั้นฝ่ายวิชาการจึงขอปรึกษาหารือเก่ียวกับการทบทวนจํานวนแผนรับ
นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ร่วมกัน 
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
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 ข้อคิดเห็นท่ีประชุม  อภิปรายและสรุปร่วมกันว่า หากมีการปรับเปล่ียนแผนการรับ
นักศึกษาอาจส่งผลกระทบต่อการรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา การควบคุมความเส่ียง 
งบประมาณ รวมถึงการแก้ไข มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร ดังนั้นในการปรับปรุงหลักสูตร           
คร้ังต่อไปควรนําข้อมูลย้อนหลัง ๓-๕ ปี มาพิจารณาเปรียบเทียบก่อนกําหนดแผนการรับนักศึกษา         
ให้สอดคล้องกับจํานวนนักศึกษาท่ีรับได้จริง  
 มติท่ีประชุม เห็นชอบการกําหนดจํานวนแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยให้
กําหนดตามท่ีระบุไว้ใน มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร  
 
 วาระที่ ๔ เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ การจัดงานสานศิลป์ ถิ่นมนุษย ์
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นําเสนอว่า คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์จัดงานสานศิลป์ ถิ่นมนุษย์ วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์        
และสังคมศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านเยี่ยมชมงานดังกล่าว 
 จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 
 ๔.๒ การจัดงานเกษตรสัมพันธ์ปันสุข สู่ชุมชน คร้ังท่ี ๒ 
  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร นําเสนอว่า คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดงาน
เกษตรสัมพันธ์ปันสุข สู่ชุมชน คร้ังท่ี ๒ วันท่ี ๑๐-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา ลําปาง จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านเยี่ยมชมงานดังกล่าว 
 จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 
วาระที่ ๕ เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา  
 ๕.๑ การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
  ประธานฯ นําเสนอว่า ด้วยขณะนี้มีนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา           
ท่ีได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑๒ คน   
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ข้อคิดเห็นท่ีประชุม  มีข้อสังเกตว่า ให้งานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตรวจสอบ
ระยะเวลาการตีพิมพ์บทความในวารสาร หากครบกําหนดระยะเวลาแล้ว ควรใช้ข้อมูลการตีพิมพ์            
ในวารสารมาระบุในรายละเอียดบัญชีรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษา 
 มติ ท่ีประชุม  เห็นชอบการอนุ มัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ             
ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑๒ คน  
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 ๕.๒ การกําหนดจํานวนทุนพัฒนาบุคลากร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ประธานฯ นําเสนอว่า เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอ
ปรึกษาหารือเก่ียวกับการกําหนดจํานวนทุนพัฒนาบุคลากร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ร่วมกัน   
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบให้ประธานนําประเด็นปัญหาจากคณบดีทุกคณะเสนอให้
อธิการบดีรับทราบเก่ียวกับสัญญาจ้างของอาจารย์ท่ีมีผลต่อการให้ทุนพัฒนาบุคลากร เพ่ือหาแนวทาง            
แก้ไขต่อไป  และมอบหมายให้ทุกคณะกําหนดจํานวนทุนพัฒนาบุคลากร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓            
คณะละ ๑ ทุน โดยเร็วเพ่ือท่ีฝ่ายวิชาการจะได้รวบรวมและนําเสนอให้อธิการบดีพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง
ว่าจะสามารถให้ทุนดังกล่าวได้หรือไม่ 
 

วาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืนๆ 
 ๖.๑ โปรแกรมสํารวจความพึงพอใจของผู้เรียน 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นําเสนอว่า เนื่องนักศึกษาเกิดความสับสนระหว่าง          
การใช้โปรแกรมสํารวจความพึงพอใจของผู้เรียน ของมหาวิทยาลัยท่ีออกแบบโดย ผศ.ไพจิตร             
สุขสมบูรณ์ และยังมีโปรแกรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ีสร้างขึ้นเพ่ือให้นักศึกษา           
ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนเหมือนกัน จึงทําให้ท้ังอาจารย์และนักศึกษาเกิดความ
สับสน  ดังนั้นจึงอยากสอบถามว่าควรให้นักศึกษาใช้โปรแกรมอะไรในการสํารวจความพึงพอใจ          
ของผู้เรียน 
  ประธาน นําเสนอว่า โปรแกรมสํารวจความพึงพอใจของผู้เรียน ควรมีระบบเดียว
และโปรแกรมนั้นต้องให้ผลลัพธ์ท่ีถูกต้องตามความต้องการและมีมูลท่ีครบถ้วน ดังนั้นจะนําปัญหา
ดังกล่าวเสนอให้อธิการบดีรับทราบเพ่ือหาแนวทางการดําเนินการแก้ไข ต่อไป 
 จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๓๐   น. 
 
 
 
 
             (นางสาวศิริพร  ควรคิด)          (นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา) 
     ผู้บันทึก/สรุป/พิมพ์รายงานการประชุม                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 


